

**THÔNG BÁO TIN MỪNG # 283 - Website ChiaseLoiChua.com**

**Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu chương 5: câu 20-26)**

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngu, thì đáng bị đưa ra trước Tòa Ngự Hoàng. Còn ai chửi anh em mình là quân phạm đồ, thì đáng bị đưa ra ngoài ngục thiêu đốt.

23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy đi cầu hòa với người đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi rồi mới dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với người phạm lỗi, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lôi anh cho thụ án, và anh sẽ bị nộp ngục. 26 Thầy bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trừ khi trả hết đống xu cuội cùng.

**MÔI BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:**

Lời Chúa phán trong sách tiên tri Êdêkiel: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối thì tôi tha thứ cho nó đã phạm, tuân giữ mệnh lệnh của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chứ không phải chết. Ta sẽ không nhớ tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống như vì công chính mà nó đã thực hành...”

**Bài Tin Mừng mới gọi mới TÍN HỮU sám hối liên tục trong cuộc đời. : “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe luật dạy người xưa rằng: không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luật phạt nộp tòa án. Còn Ta, Ta bảo các con: bất cứ ai phạm tội với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em mình là ‘ngu’ thì bị phạt trước công nghê. Ai rủa anh em là ‘khùng’**

thì sẽ bỏ vạ lìa họ a ngọc...”.

**\*BẠN VÀ TÔI CÙNG CỘNG NGUYỄN VÀ SẴNG LỜI MÌNH CỘNG XIN:** Lạy Chúa, xin giúp con và mọi người trong gia đình luôn biết nhìn lên Chúa Giêsu là Đấng Thánh, để chúng con không ngừng hoán cải và biến thân mình ngày nên thánh thiện hơn, nên ngợi khen Chúa hơn. Amen.

Đầy tớ Đấng Nh Nguyễn - Mời thăm Website [ChiaseLoiChua.com](http://ChiaseLoiChua.com), để Sẻng và Chia sẻ Lời Chúa.

-----